

Cha mẹ già và con cái

Tác Giả: 3G McKeno [S u t m]

Chúa Nhật, 08 Tháng 8 Năm 2010 10:14

Người già không khác người trẻ, nhu cầu khi hay tận thân, hạnh phúc và đời phiếm muộn



Ông Chu Dung C nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái như sau:

“Cha mẹ thường con là vô hạnh, con thường cha mẹ là có hạnh. Con bận cha mẹ buồn lo. Cha mẹ bận con đến nhòm mắt cái, hỏi vài câu thây là đến. Con tiêu tiền của cha mẹ thổi mái, cha mẹ tiêu tiền của con chng đ chút nào. Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ. M đau trông cậy vào ai? Nếu m đau dai dng có đến con hỏi u nào bên gi ng đâu (‘c u bận sàng tiền vô hỏi u ’)?”

Và ông gợi ý khuyên đến về các bậc cha mẹ là:

“Khác nhau là nh v y! Người hi u đến coi việc lo cho con là nghĩa v, là niềm vui không mong báo đáp. Ch báo đáp là t làm kh mình. M dù cũng có nhu cầu con cái nuôi cha mẹ.”

Theo Luận Ng chép, khi T Du hỏi về đ o hi u, Khng T đáp:

“Ngày nay người ta cho nuôi cha mẹ là hi u, nhưng đến chó người kia, người ta cũng nuôi, n u nuôi (cha mẹ) mà không kính hi u cha mẹ thì có khác chi nuôi chó nuôi người a!”

Cha mẹ già và con cái

Tác Giả: 3G McKeno [S u t m]

Chúa Nhật, 08 Tháng 8 Năm 2010 10:14

Người già không khác người trẻ, nhu cầu khi hay tận thân, hân hoan và đời phiêu lưu. Con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hân hoan cha mẹ khuya sớm nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già.

Người tôi thấy hút tót cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng đến thăm ông? Tháng trước, ông bệnh, nên mời nhà dưỡng lão mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua thăm. Ông nói thêm:

“Chỉ trẻ lúc nào chúng cần như đến ông vì có gì đó thì chúng nó ghé qua hay gọi điện thôi,”

và ông buồn bã kể lư:

“Mẹ này, có 9, 10 đứa con, cha mẹ già bệnh, cũng phải vào ‘nursing home’ thôi!”

“Nursing home” ở Âu Mỹ, mang tiếng là văn minh, hiện đại nhưng liệu đây có phải là nơi yên ổn cho người già cùng cả tuổi già không? Tôi các vị ông lão trên đất Mỹ mấy năm có hàng chục nghìn trẻ học hỏi vì cách đối xử của nhân viên như bê, đánh đập, đối xử tàn nhẫn, ói mửa mà không dọn dẹp, không cho uống nước, hít phải, sờ mó, tận hưởng là đời và những bệnh nhân “Alzheimer.”

Năm ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế Minnesota cho thấy chỉ trong vòng 5 tháng đã có 15 trẻ học hỏi bệnh nhân mất trí nhớ hành hạ, trong đó có những vụ như bệnh ghê o liên tục, bệnh nhân bị t vào miệng, bóp ngực hay hãm. Phải chăng nhà dưỡng lão, chăm sóc người già của người già là chốn đáng sợ có thể trên trần gian như thế!

Vậy thì con cái có hiểu tâm, xin cứu nguy cho các đứa trẻ sinh thành sớm ra đi trước khi họ trở thành những người mất trí nhớ, nên suốt ngày mất chữ, tiêu tiêu không kiếm soát được. Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn mình mình, mình khế nên mình, mà thấy cha mẹ ra đi như nhàn, trước khi phải chịu những cơn đau lòng của tuổi già lại càng mình mình.

Cha mẹ già và con cái

Tác Giả: 3G McKeno [S&#u t&#m]

Chúa Nhật, 08 Tháng 8 Năm 2010 10:14

Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có đức niệm an ủi là họ có những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lên lên trong chiến tranh và thông cảm đức niệm thì t thời bất hạnh của cha mẹ.